
                                                                                                                                                                              

 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดสมทุรปราการ) 
-------------------------- 

 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
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๓. สถานที ่   อุทยานการเรียนรู้อา่วไทยและหอชมเมืองสมุทรปราการ 

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

                หนว่ยงานภาครฐั       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ         

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้  
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภ า 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูลปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่  
ของรัฐในพ้ืนที่เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหาอุปสรรคหรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอ านาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งก าหนดว่าภายใต้บังคับ
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและ 
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลา
ด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต ่
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 
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๖. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดสมุทรปราการ 
 ที่ตั้ง 
 จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา โดยอยู่ตอนปลายสุดของแม่น้ าเจ้าพระยาและ
เหนืออ่าวไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๓ - ๑๔ องศาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐ - ๑๐๑ องศาตะวันออก มีเนื้อที่
ประมาณ ๑,๐๐๔.๐๙๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๒๗,๕๕๗.๕๐ ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  
 - ทิศเหนือ ติดต่อกับ กรุงเทพมหานคร ระยะทาง ๕๕.๐๐ กิโลเมตร 
 - ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย ระยะทาง ๔๗.๒๐ กิโลเมตร 
 - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง ๔๒.๖๐ กิโลเมตร 
 - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ กรุงเทพมหานคร ระยะทาง ๓๔.๒๐ กิโลเมตร 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
        สภาพภูมิประเทศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน ไม่มีภูเขา มีล าคลองรวม 
๖๓ สาย โดยเป็นคลองชลประทาน ๑๕ สาย คลองธรรมชาติ ๔๘ สาย ใช้ประโยชน์ทางคมนาคมและการ
ขนส่งทางน้ า รวมทั้งการประมงและการเกษตรกรรม จังหวัดไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ (ป่าบก) มีแต่ป่าชายเลน
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ 

๑) บริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณทั้งสองฝั่งเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท านาท าสวน และ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แต่ปัจจุบันพ้ืนที่บางส่วนได้เปลี่ยนไปเป็นโรงงาน ที่อยู่อาศัย และเขตพาณิชยกรรมตามสภาพ
สภาวะเศรษฐกิจด้านการค้า การลงทุน และชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ 

๒) บริเวณตอนใต้ชายติดทะเล เป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของน้ าทะเลท่วมถึง ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม 
เป็นดินเหลว เหมาะแก่การท าป่าจากป่าชายเลน และการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง 

๓) บริเวณที่ราบตอนเหนือและตะวันออก บริเวณนี้เป็นที่ราบกว้างใหญ่ ส าหรับระบายน้ าและเก็บกักน้ า 
อ านวยประโยชน์ในด้านการชลประทาน การท านา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสนามบิน
สุวรรณภูมิ และมีธุรกรรมที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงหรือ Supply Chain ทั้งด้านการค้าการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรมแปรรูป กิจกรรม Logistics และอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ  

ข้อมูลการปกครองและประชากร 
๑) การปกครอง จังหวัดสมุทรปราการ แบ่งเขตการปกครองภายในจังหวัดออกเป็น ๖ อ าเภอ ซึ่งมี 

๕๐ ต าบล ๓๙๙ หมู่บ้าน โดยมีองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน ๔๙ แห่ง ประกอบด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล จ านวน ๑๘ แห่ง (๑ เทศบาลนคร ๔ เทศบาลเมือง และ ๑๓ เทศบาล
ต าบล) และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๓๐ แห่ง สามารถจ าแนกตามรายอ าเภอได้ ดังนี้ 

(๑) อ าเภอเมืองสมุทรปราการ ประกอบด้วย เทศบาล ๗ แห่ง (เทศบาลนครสมุทรปราการ 
เทศบาลเมืองปากน้ าสมุทรปราการ เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ เทศบาลต าบลบางปู เทศบาลต าบลแพรกษา 
เทศบาลต าบลด่านส าโรง และเทศบาลต าบลบางเมือง) อบต. ๔ แห่ง (แพรกษา บางด้วน บางโปรง 
เทพารักษ์ และแพรกษาใหม่) 
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(๒) อ าเภอบางบ่อ ประกอบด้วย เทศบาล ๔ แห่ง (เทศบาลต าบลบางบ่อ เทศบาลต าบล 
คลองสวนเทศบาลต าบลคลองด่าน และเทศบาลต าบลบางพลีน้อย) และ อบต. ๗ แห่ง (บางเพรียง  
บ้านระกาศ คลองด่าน บางบ่อ คลองนิยมยาตรา คลองสวน และเปร็ง) 

(๓) อ าเภอบางพลี ประกอบด้วย เทศบาล ๑ แห่ง (เทศบาลต าบลบางพลี) และ อบต. ๖ แห่ง  
(บางพลีใหญ่ บางแก้ว บางโฉลง บางปลา ราชาเทวะ และหนองปรือ) 

(๔) อ าเภอพระประแดง ประกอบด้วย เทศบาล ๓ แห่ง (เทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาล
เมืองลัดหลวง และเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย และ อบต. ๖ แห่ง (ทรงคนอง บางกระสอบ บางยอ  
บางน้ าผึ้ง บางกะเจ้า และบางกอบัว) 

(๕) อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วย เทศบาล ๒ แห่ง (เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์ และ
เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า) และ อบต. ๔ แห่ง (บ้านคลองสวน ในคลองบางปลากด แหลมฟ้าผ่า และนาเกลือ) 

(๖) อ าเภอบางเสาธง ประกอบด้วย เทศบาล ๑ แห่ง (เทศบาลต าบลบางเสาธง) และ อบต. ๓ แห่ง 
(บางเสาธง ศีรษะจรเข้น้อย และศีรษะจระเข้ใหญ่) 

๒) การบริหารราชการในพ้ืนที่จังหวัดฯ มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ 

(๑) ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค มีจ านวน ๓๑ หน่วยงาน 
(๒) ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง มีจ านวน ๕๒ หน่วยงาน 
(๓) ส่วนราชการสังกัดส่วนท้องถิ่น มีจ านวน ๔๙ หน่วยงาน 
(๔) ส่วนราชการอิสระ มีจ านวน ๕ หน่วยงาน 
(๕) รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน ๑๕ หน่วยงาน 

  ประชากร 
 จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรตามทะเบียนราษฎรทั้งสิ้น ๑,๓๐๑,๕๖๐ คน แยกเป็นชาย 
๖๒๓,๔๗๘ คน หญิง ๖๗๘,๐๘๒ คน ซึ่งจะพบว่ามีประชากรตามทะเบียนราษฎรในพ้ืนที่อ าเภอเมือง
สมุทรปราการมากที่สุด รองลงมา คือ อ าเภอบางพลี และอ าเภอพระประแดง ตามล าดับ โดยประชากรส่วนใหญ่
จะอาศัยอยู่หนาแน่นในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสมุทรปราการ รองลงมาคือ อ าเภอพระประแดง และอ าเภอ 
พระสมุทรเจดีย์ 

๗. วิธีการด าเนินการ  

              จัดประชุมสมัมนา       จัดเวทเีสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ    

 จัดเวทีเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่  โดยมีรายละเอียดและ
สาระส าคัญของการด าเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 
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 กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยและหอชมเมืองสมุทรปราการ 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  
 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะเดินทางถึงอุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยและหอชม
เมืองสมุทรปราการ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ด าเนินรายการแนะน าสมาชิกวุฒิสภา
ที่เดินทางลงพื้นที่พบประชาชนในครั้งนี้ ประกอบด้วย  
 สมาชิกวุฒิสภา 
 ๑. นายวิทยา  ผิวผ่อง    รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
     ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง 
 ๒. พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๓. หม่อมหลวงสกุล  มาลากุล  กรรมการ 
 ๔. นางสุนี  จึงวิโรจน์  กรรมการ 
 ๕. พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู่  กรรมการ 
 ๖. นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร  กรรมการ  
 ๗. นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล  กรรมการ 
 ๘. นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล  กรรมการ 

ผู้ตรวจราชการ รว่มเดินทาง ดังนี ้ 
กระทรวงมหาดไทย 
๑. นายไตรภพ  วงศไ์ตรรตัน์    หัวหน้าผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

 ส านักนายกรัฐมนตรี 
๒. นางสาวชนดิา  จันทรนคร    นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
      รักษาการในต าแหนง่ผู้เชี่ยวชาญดา้นการปฏบิัติ

       ราชการในพื้นที่ภาคกลาง 

โอกาสนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง โดยกล่าวว่าการที่วุฒิสภาได้จัดโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ การรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ เป็น
กลไกและกระบวนการส าคัญที่จะท าให้ได้ข้อมูลและความต้องการที่แท้จริง  ทั้งจากประชาชนผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันบูรณาการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน และร่วมกันขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และประเทศ ให้พัฒนาไป
ข้างหน้าอย่างสอดคล้องและเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี  



๕ 
 
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

จังหวัดสมุทรปราการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การลงพ้ืนที่พบประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นในหลากหลายมิติและ
น ามาวิเคราะห์หาแนวทางร่วมกัน รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพ
ร่วมกันสร้างสรรค์ให้จังหวัดสมุทรปราการมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับและ
กล่าวถึงประเด็นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการน าเสนอให้คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบ 
ประกอบด้วย ๑) การด าเนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาตามแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ซึ่ง อบจ.
ได้มีการลงนามความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขตชุมชนเมือง ระหว่าง อบจ.สมุทรปราการ 
เทศบาลนครสมุทรปราการ และเทศบาลต าบลบางเมือง การจัดท าโครงการ สมุทรปราการก้าวหน้า รักษ์ 
คูคลอง เฉลิมพระเกียรติ โดยขุดลอกคูคลองและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ า  รวมถึงการลงนาม 
ความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ในการใช้พ้ืนที่วางระบบท่อควบคุมน้ าเสีย 
นอกจากนี้ อบจ. ยังการบริหารจัดการประตูน้ า จ านวน ๓ ประตู ได้แก่ ประตูระบายน้ าคลองบางนางเกรง 
ประตูระบายน้ าคลองปากน้ า และประตูระบายน้ าคลองมหาวงศ์ และ ๒) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวตามรอยพระราชด าริ ซึ่ง อบจ. ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้แก่คณะครู นักเรียน
และผู้ปกครองในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวประสบผลส าเร็จอย่างดียิ่งและจะ
ด าเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนพ่ีน้องชาวสมุทรปราการ
อีกครั้งหนึ่ง และขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง 
ส าหรับการลงพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการในวันนี้ คณะกรรมการฯ มีวัตถุประสงค์ลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑) การบริหาร
จัดการน้ า เนื่องจากในขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝน ปริมาณน้ าฝนที่ตกทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะ
ไหลลงสู่ทะเลที่จังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้น เรื่องการบริหารจัดการน้ าจึงมีความส าคัญที่จะต้องบริหาร
จัดการตั้งแต่พ้ืนที่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลายน้ าจึงมีความส าคัญ
มากในการระบายน้ าลงสู่อ่าวไทยเพ่ือไม่ให้กระทบกับพ้ืนที่ลุ่มต่ า ๒) การติดตามการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ และ ๓) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวตามรอย
พระราชด าริของจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ
หลายแห่ง มีสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจ านวนมาก รวมถึงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
รัชกาลที่ ๙ หลายโครงการ กล่าวได้ว่าจังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองหน้าด่านที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว 



๖ 
 
ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของจังหวัดจึงมีความส าคัญมากในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและ
ชาวต่างชาติที่จะมาเยี่ยมเยือนประเทศไทย  

 จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้รับฟังข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 ๑. แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 
 นายวิรวัฒน์  ผสมทรัพย์  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลหาร
พิจิตร กรมชลประทาน รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าจังหวัดสมุทรปราการว่า 
จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่อยู่ในลุ่มเจ้าพระยา ตั้งอยู่ปลายสุดของแม่น้ าเจ้าพระยา เนื้อที่ประมาณ 
๙๖๗ ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านกลาง แยกพ้ืนที่เป็นฝั่ง
ตะวันออกและตะวันตก เป็นที่ราบกว้างทางตอนเหนือและทางตะวันออก และเป็นที่ราบกว้างใหญ่ส าหรับ
ระบายน้ าและเก็บกักน้ า มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ ๑,๐๖๐ มิลลิเมตรต่อปี และมีปริมาณน้ าท่า 
๑,๗๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตรตอ่ปี ลักษณะภูมิประเทศบริเวณที่ราบตอนเหนือและตะวันออก ปัจจุบันเป็นทีต่ัง้
ของสนามบินสุวรรณภูมิ  ซึ่งเป็นพ้ืนที่มีระดับต่ ากวา่พื้นที่โดยรอบ สาเหตุของการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวดั
สมุทรปราการ แบ่งเป็น ๓ สาเหตุหลัก ๆ คือ ๑) ปริมาณน้ าจากพ้ืนที่ตอนบน ๒) ปริมาณฝนท่ีตกในพ้ืนที่ และ 
๓) น้ าทะเลหนุน ส าหรับการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูน้ าหลากในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนล่าง ได้แก่  
 ๑) ในแนวเหนือ-ใต้ รับน้ าจากทุ่งตอนบนในเกณฑ์ ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ผ่านทางคลอง 
ระพีพัฒน์ คลองระบายน้ า ๑๓ แล้วระบายลงสู่คลองพระองค์ไชยานุชิต รวมถึงคลองในแนวเหนือใต้ เช่น 
คลองระบายน้ า ๑๔-๑๗ เพ่ือล าเลียงน้ าลงสู่สถานีสูบน้ าตามแนวคลองชายทะเล และสูบน้ าออกสู่ทะเล
ต่อไป 
 ๒) ในแนวตะวันออก-ตะวันตก ปริมาณน้ าบางส่วนจะถูกเร่งระบายลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา นครนายก 
และบางปะกง ผ่านทางคลองระพีพัฒน์แยกตก คลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองหกวาสายล่าง คลองบางขนาก 
คลองนครเนื่องเขต คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองส าโรง  
 ๓) ศักยภาพของสถานีสูบน้ า รวม ๗๙๓ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประกอบด้วย แม่น้ าเจ้าพระยา 
๑๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาที (๑๒.๙๖ ล้าน ลบ.ม./วัน) แม่น้ านครนายกและบางปะกง ๒๑๓ ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที (๑๘.๔๐ ล้าน ลบ.ม./วัน) และคลองชายทะเล ๔๘๑ ลูกบาศก์เมตรตอ่วินาที  (๔๑.๕๖ ล้านลบ.ม./
วัน) 
 ในส่วนของสถานีสูบน้ าอยู่ตามแนวของทะเลเลียบถนนสุขมุวิท ทางโครงการฯ ชลหารพิจิตรมีเครื่อง
สูบน้ าเป็นเครื่องมือในการระบายทะเลทั้งหมด ๙ สถานี มีขนาดเครื่องสูบน้ าขนาด ๓ ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที จ านวน ๗๐ เครื่อง เครื่องสูบน้ าขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จ านวน ๙ เครื่อง และเครื่องสูบ
น้ าขนาด ๒๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จ านวน ๔ เครื่อง อัตราการระบายรวมทั้ง ๙ สถานี อยู่ที่วันละ 
๓๘.๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนของคลองในแนวขวางที่เชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร จ านวน ๒ 
คลอง คือ คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับส านักระบายน้ า  
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีศักยภาพในการระบายอยู่ที่วันละ ๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตรเช่นกัน  
 ส าหรับโครงการระบายน้ าบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ อยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี และต าบล
บางปู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ พ้ืนที่ดังกล่าวเรียกว่าหนองงูเห่า เนื่องจากพ้ืนที่ลุ่มต่ าจึงเป็นพ้ืนที่เก็บน้ า
ขนาด  ๒๐,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นปริมาณน้ าที่ลงมากักเก็บประมาณ ๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่เนื่องจากมีการ 
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ถมสนามบินท าให้พ้ืนที่ส่วนนี้หายไป และด้วยพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ ๙ ซึ่งมีพระราชด าริให้การ
ระบายน้ าบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ โดยให้พิจารณาขุดลอกคลองระบายน้ าให้มีขนาดที่เหมาะสม ไม่ใช่
เพ่ือระบายน้ าเฉพาะบริเวณสนามบิน แต่ให้พิจารณารวมบริเวณรอบ ๆ ด้วย กรมชลประทานจึงได้มีการ
ออกแบบคลองระบายน้ า ยาวประมาณ ๑๒.๖๕ กม. เป็นคลองดินท้องคลองกวา้ง ๔๘ เมตร ลึก ๓.๓๖ เมตร 
ระบายน้ าได้สูงสุด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที พร้อมถนนบนคันคลอง ผิวจราจร Asphaltic Concrete  กวา้ง 
๗.๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐ เมตร โดยเชื่อมจากถนนสุขุมวิท ไปจนถึงถนนบางนา–ตราด จ านวน ๒ ช่อง
จราจร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ าหลักรองรับปริมาณน้ าบริเวณพ้ืนที่ โดยรอบท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ๒) เพ่ือใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างถนนสุขุมวิท-ถนนเทพารักษ์-ถนน
บางนาตราด ๓) เพ่ือใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับภาคการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  และ ๔) เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศส าหรบัประชาชนทั่วไป ประโยชน์ที่ได้รับหลังมีโครงการ คือ ลดความเสียหายจากพื้นทีน่้ า
ท่วมโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิและบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ ๑๔๐ ตารางกิโลเมตร  
 โครงการพระราชด าริที่ส าคัญอีกอีกหนึ่ง คือ โครงการระบายน้ าคลองลัดโพธิ์  อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สามารถเร่งระบายน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาและย่นระยะทางเดินของน้ าจาก ๑๘ กิโลเมตร เหลือ 
๖๐๐ เมตร เป็นการเพ่ิมการระบายน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาให้ระบายลงทะเลได้เร็วขึ้นประมาณร้อยละ ๑๐-
๑๕ ของอัตราการไหลเมื่อเทียบกับไม่มีโครงการฯ สามารถลดระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาที่สะพานพุทธ
ยอดฟ้า ได้ประมาณ ๑๐-๑๒ เซนติเมตร ซึ่งเกณฑ์การบริหารจัดการน้ า เริ่มบริหารจัดการประตูระบายน้ า
คลองลัดโพธิ์ฯ เมื่อปริมาณน้ าที่สถานี C.29A อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่า ๑,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ควบคุมความเร็วของน้ าผ่านประตูระบายน้ าในอัตราไม่เกิน ๑ เมตรต่อวินาที 
ควบคุมอัตราการไหลของน้ าผ่านประตูระบายน้ าในอัตราไม่เกิน ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  เพ่ือป้องกัน
กระแสน้ าจากปลายคลองกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามกับปลายคลองลัดโพธิ์ 
 ส าหรับแผนการบริหารจัดการน้ าในฤดูฝนของรัฐบาล ๑๓ มาตรการ ซึ่งได้ปรับมาตรการที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมชลประทานสู่แนวปฏิบัติในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ๑) คาดการณ์พ้ืนที่
เสี่ยง ๒) หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางทางน้ า ได้แก่ การก าจัดวัชพืช ขุดลอกคลองพระองค์ไชยานุชิต คลองชายทะเล 
คลองสุวรรณภูมิ และคลองส าโรง ๓) ระบบชลประทานเร่งระบาย ทั้งในส่วนคลองระบายแนวดิ่งและ 
แนวขวาง ๔) Stand by เครื่องมือเครื่องจักร เครื่องสูบน้ า ๔๙ เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ า ๒๑ เครื่อง  
เพื่อรองรับพื้นที่เสี่ยง  
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง เห็นว่าการเตรียมแผนงานเพื่อรับมือในฤดูฝน
และน้ าเหนือที่จะมาในปีนี้เป็นเรื่องที่ดี เพราะจังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองหน้าด่าน หากมีข่าวว่าประเทศ
ไทยมีน้ าท่วมจะส่งผลกระทบต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว แต่จากการรับฟังข้อมูล
ท าให้มั่นใจว่าพ้ืนที่ปลายน้ ามีทั้งคลองระบายน้ า มีสถานีสูบน้ า และมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังนั้น วัตถุประสงค์ในการ
ลงพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการของคณะสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงการท างานของ
จังหวัดในการบริหารจัดการน้ าในภาพรวมของประเทศด้วย 

 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล กรรมการ กล่าวว่า จากการรับฟังข้อมูลแผนการบริหารจัดการน้ าของ
จังหวัดสมุทรปราการ ขอชื่นชมการท างานของกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรยีมรบัมอื 
ท าให้ความมั่นใจได้มากขึ้น และควรน ามาเป็นแบบอย่างเพ่ือน าไปปรับใช้กับจังหวัดใกล้เคียงด้วย อีกทั้ง 
ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริหลายโครงการที่เป็นประโยชน์ นับว่า



๘ 
 
เป็นพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ ๙ ในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม จึงขอให้คนไทยและชาวจังหวัด
สมุทรปราการได้มีความภาคภูมิใจในเรื่องนี้ด้วย  
 พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการ 
การปกครองท้องถิน่ วุฒิสภา ได้เดินทางไปเยี่ยมจังหวดัต่าง ๆ เห็นว่า จังหวัดสมุทรปราการมีความไดเ้ปรยีบ
ในความเป็นจังหวัดปริมณฑล มีความเป็นชุมชนเมือง และมีสถานที่ส าคัญที่ท าให้ผู้คนอยากจะมาจังหวัด
สมุทรปราการ อีกทั้งจังหวัดสมุทรปราการถือเป็นด่านสุดท้ายในการระบายน้ าลงสู่อ่าวไทย ซึ่งรัฐบาลได้มี
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันน้ าท่วมสนามบินสุวรรณภูมิ จึงขอชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน
ราชการในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ช่วยกันดูแลบริหารจัดการน้ า
ในพ้ืนที่นี้ได้เป็นอย่างดี 

 ๒. โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 
 นายอัศวิน อัศวุตมางกุร พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ
โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยงบประมาณหลักที่ใช้ในการส่งเสริม
พลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการมาจาก ๓ ส่วนหลัก ๆ คือ ๑) งบประมาณจากกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ๒) งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ และ ๓) 
งบประมาณส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยประเภทพลังงานโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 
ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จ านวน ๑๒ แห่ง โรงไฟฟ้าขยะ จ านวน ๓ แห่ง โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 
จ านวน ๑๒ แห่ง ส าหรับโครงการด้านพลังงานทดแทนที่ด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ มีดังนี้  
 ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน ได้แก่ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓x๔ เมตร ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 
๐.๘x๑.๒ เมตร มีล้อเลื่อน ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบโดม ขนาด ๒x๒ เมตร มีล้อเลื่อน จักรยานสบู
น้ า กังหันเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ เตาเผาถ่านเตาชีวมวล รถเข็นสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ
เคลื่อนที่ และชุดครอบหัวเตาประสิทธิภาพสูง เป็นต้น  
 ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
ได้แก่ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบโดม ขนาด ๒x๒ เมตร มีล้อเลื่อน  จ านวน ๖ ระบบ รถเข็นสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ จ านวน ๑ ระบบ ส่วนงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย ชุดครอบหัวเตาประสิทธิภาพสูง ๒๐ ระบบ 
ระบบผลิตไฟฟ้าส าหรับห้องเย็น ๒ ระบบ เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง ๑ ระบบ ระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด ๒x๒ เมตร ๓๐ ระบบ ขนาด ๓x๔ เมตร ๓ ระบบ ขนาด ๖x๘.๒ เมตร ๑ ระบบ และ
รถเข็นสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบรถเข็น (๓๔๐ วัตต์) ๒๗ ระบบ และแบบลากจูง (๓,๐๖๐ วัตต์) 
๒๗ ระบบ รวมประมาณที่ขอรับการสนับสนุน ๓,๔๓๑,๗๕๘ บาท  
 ในส่วนของการประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานทดแทนตาม
หนังสือส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง
มาตรการเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจจากสถานการณ์ราคาพลังงาน เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการ ซึ่งมีการระบขุ้อพิจารณาก าหนดให้
การลดการใช้พลังงานร้อยละ ๒๐ เป็นตัวชี้วัดของส่วนราชการ โดยก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของ



๙ 
 
ส่วนราชการในการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามนัลงรอ้ยละ ๒๐ และให้กระทรวงพลังงาน โดยส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน ติดตามการด าเนินงานและรายงานผลให้ทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีมาตรการใหม่ คือ มีการ
เร่งรัดและผลักดันมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ เช่น Building Energy Code (BEC) ซึ่งมีการ
ก าหนดให้อาคารตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไปต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการอาคารด้านพลังงานและให้
มีการส่งเสริมในเรื่องการติดตั้ง Solar Rooftop หรือไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ รวมถึงการประหยัดโดยกลไก
การประหยัดพลังงานโดยกลไก ESCO โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับกระทรวงพลังงานใน
การด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวเพื่อให้เกิดผลบังคับใช้โดยเร็ว  
 สืบเนื่องจากมาตรการดังกล่าว จังหวัดสมุทรปราการมีโครงการ Smart City ซึ่งอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ โดยเป็นโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้แก่หน่วยงานราชการ/กลุ่มวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
ติดตั้งระบบ Solar Cells ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ kW ต่อแห่ง พร้อมระบบ IOT MORNITORING จ านวน  
๒๐ แห่ง หรือปริมาณก าลังผลิตไฟฟ้าติดตัง้รวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ kW โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีกองทุนทั้งหมด ๔ กองทุน ได้แก่ ๑) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด
สมุทรปราการ ๑ งบประมาณ ๕๘.๙ ล้านบาท ๒) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ ๒ งบประมาณ 
๓๖.๗๕ ล้านบาท ๓) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ ๓ งบประมาณ ๑๔๒.๓๑ ล้านบาท และ  
๔) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จ ากัด มีงบประมาณ ๑๒.๘ ล้านบาท 
โดยประเภทแผนงานโครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุน ๑) ด้านสาธารณสุข ๒) ด้านการศึกษา ๓) ด้าน
เศรษฐกิจชุมชน ๔) ด้านสิ่งแวดล้อม ๕) ด้านสังคม ๖) ด้านพลังงานชุมชน และ ๗) ด้านอื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ ประเภทแผนงานที่ส านักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการน ามาใช้ใน
การขอรับการสนับสนุนคือ แผนงานที่ ๖ ด้านพลังงานชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
ของโรงไฟฟ้าและชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า การใช้พลังงานหมุนเวียน ลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านพลังงาน 
 ส าหรับงบประมาณกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้
โครงการสถานีพลังงานชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท 
โดยสนับสนุนและส่งเสริมระบบเทคโนโลยีพลังงานให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม
สัมมาชีพที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ ซึ่งเทคโนโลยีที่สามารถขอรับการสนับสนุน เช่น เตาชีวมวล
ประสิทธิภาพสูง ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ชุดครอบหัวเตาแก๊สประสิทธิภาพสูงระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสีย ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับพ้ืนที่
ห่างไกล (Off Grid) เป็นต้น ทั้งนี้ มีกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนทีแ่จ้งความประสงค์ขอรบัการสนบัสนนุ
จากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๑๑ กลุ่ม 
งบประมาณ ๑,๔๖๙,๐๐๐ บาท ส าหรับกลุ่มที่มีความสนใจสามารถยื่นข้อเสนอมายังส านักงานพลังงาน
จังหวัดสมุทรปราการ ได้จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  
 พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ กรรมการ ได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะว่า จากข้อมูลที่ได้รับฟัง 
เห็นว่างบประมาณหลักท่ีได้จะมาจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด
สมุทรปราการ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าขยะ และส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน แต่ยังมีอีก
หน่วยงานหนึ่งที่สามารถขอรับการสนับสนุนได้ คือ การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งดูแลพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 



๑๐ 
 
สมุทรปราการ และนนทบุรี และเรื่องการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ กับที่ปรึกษารวบรวมจัดท าเอกสาร TOR และรางสัญญารับประกันผลประหยัดพลังงาน (Energy 
Performance Contract: EPC) ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่จะต้องมีการอนุมัติสิ่งปลูกสร้าง  
จึงขอฝากไว้ว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ด้วย 
 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล กรรมการ สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่มีผู้สนใจขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในจังหวัดสมุทรปราการมีจ านวนน้อยเกิดจากอะไร เกิดจากกลุ่ม
เกษตรกรไม่สนใจหรือการเข้าถึงโครงการมีความยุ่งยากเนื่องจากต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 
แอดมินหรือไม่ ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ได้สมัครแอดมิน พอถึง
ช่วงเวลาเปิดรับสมัครก็ไม่ทันการณ์แล้ว ถ้าเป็นไปได้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้สมัครเป็น
แอดมินเพื่อรองรับไว้ก่อน  
 นายอัศวิน อัศวุตมางกุร พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ชี้แจงว่า เนื่องจากการสมัครในโครงการนี้
จะต้องสมัครโดยแอดมินจากหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ และอีกช่องทางหนึ่ง
ที่สามารถใช้ได้และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของจังหวัด คือ ส านักงานพลังงานจังหวัด ซึ่งท าหน้าที่เป็น 
แอดมินจังหวัด หากว่า อบต.หรือเทศบาลในพ้ืนที่ใดไม่ได้สมัครแอดมินไว้ สามารถใช้ช่องทางของแอดมิน
จังหวัดได้   
 นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล กรรมการ กล่าวว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานหรือจากส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งหลายจังหวัดใช้งบประมาณส่วนนี้
ไม่คุ้มค่า บางจังหวัดใช้ไม่หมดต้องคืนกลับส่วนกลาง แต่บางจังหวัดมีความต้องการเกินวงเงิน จึงท าให้
ประชาชนเสียประโยชน์ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมที่มีความต้องการมาก และปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจาก 
อบต.บางแห่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้ เนื่องจากพลังงานจังหวัดอยู่ที่จังหวัด ไม่ได้
อยู่ที่อ าเภอ จึงขาดการเชื่อมโยงในพ้ืนที่ จึงขอเสนอแนะให้มีบุคลากรที่ดูแลด้านพลังงานประจ าอ าเภอ 
เพื่อประสานงานกับท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น  
 พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ทีป่รึกษาคณะกรรมการ กล่าวว่า จากการติดตามงานด้านพลังงานใน
ภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานทดแทน การอนุรักษ์หรือประหยัดพลังงาน จะต้องเดินควบคู่กันไปทั้ง  
๒ ทาง ซึ่งการส่งเสริมพลังงานทดแทนในปัจจุบันนี้จะต้องมีบทบาทส าคัญในการทดแทนพลังงานที่มาจาก
ฟอสซิล ไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ ามัน แต่จากการรับฟังข้อมูล เห็นว่าโครงการพลังงานทดแทนใน
จังหวัดสมุทรปราการยังมีน้อยมาก จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนายก อบจ. ได้ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซลาร์เซลล์ การติดตั้งโซลาร์รูฟตามบ้านเรือนหรือ
โรงงาน และในส่วนของพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ขอให้ อบจ.และเทศบาลต่าง ๆ ได้หาแนวทางว่านอกจาก 
จะแยกขยะจากต้นทางแล้ว การก าจัดขยะด้วยการท าให้เป็นไฟฟ้าก็เป็นสิ่งที่จะต้องท าในอนาคต และเรื่อง
สุดท้าย เรื่องมาตรการประหยัดพลังงาน คณะกรรมการปฏิรูปพลังงานแห่งชาติได้เสนอแนวทาง ๓ เรื่อง คือ 
๑) การประหยัดพลังงาน การปรับปรุงเครื่องจักรในโรงงาน จังหวัดสมุทรปราการมีโรงงานจ านวนมาก BOI 
ควรให้สิทธิพิเศษ ลดการคิดภาษีน าเข้าเครื่องจักรรุ่นใหม่ท่ีทันสมัยเพ่ือประโยชน์ในการลดการใช้พลังงาน 



๑๑ 
 
๒) เรื่องอาคารของรัฐ ตามมาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ซึ่ง ESCO คือบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน  
จะเข้าไปยังหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เป็นอาคารเก่า หรือมีระบบไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ๆ โดยให้
ส่วนราชการเหล่านี้จ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานมาค านวณว่าจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ในอาคารประเภท
ใดบ้าง เป็นเงินเท่าไหร่ จากนั้น ส านักงบประมาณจะให้ข้อตกลงให้บริษัทกู้เงินมาด าเนินการให้แล้วและ 
ให้หน่วยงานผ่อนใช้จากส่วนต่างที่มีการประหยัดพลังงานในแต่ละปี และ ๓) การก่อสร้างอาคารใหม่ ๆ เมื่อ
ได้รับการอนุมัติอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีพ้ืนที่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร จะต้องมีการค านวณในเรื่องการ
ใชพ้ลังงานต่อตารางเมตรไม่ให้เกินปริมาณเท่าไหร่ ถ้าจะสร้างอาคารต้องค านึงถึงการประหยัดพลังงานด้วย  

 ๓. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวตามรอยพระราชด าริของจังหวัดสมุทรปราการ 
 นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  รายงานเกี่ยวกับผลการ
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามรอยพระราชด าริของจังหวดัสมทุรปราการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ว
ตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยความร่วมมือของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสมุทรปราการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพิธีเปิดเมื่อ
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส าหรับเส้นทางท่องเที่ยวตามโครงการพระราชด าริ ประกอบด้วย เส้นทางที่ ๑ 
ด้วยพระปรีชา รักษาแผ่นดิน ถิ่นป้อมปืนเมืองสมุทร ได้แก่ การเยี่ยมชมวัดพระสมุทรเจดีย์ ป้อมผีเสื้อสมุทร 
และป้อมพระจุลจอมเกล้า เส้นทางที่ ๒ แบ่งออกเป็น ๒ เส้นทาง ได้แก่ มหัศจรรย์แห่งพระอัจฉริยภาพ (๑) 
เป็นการศึกษาดูงานโครงการระบายน้ าบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ และมหัศจรรย์แห่งพระอัจฉริยภาพ 
(๒) เป็นการศึกษาดูงานคลองลัดโพธิ์ และสวนสุขภาพลัดโพธิ์ สะพานภูมิพล ๑ และ ๒ เส้นทางที่ ๓ ศาสตร์
พระราชา ปัญญาสืบสาน บูรณาการสายน้ า เป็นการศึกษาดูงานโครงการพระดาบส และเส้นทางที่ ๔ ผ่าน
กาลเวลา ข้ามนาวาสมุทร สู่เมืองหมุดอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การด าเนินงานโครงการนี้ ได้น าคณะนักเรียนและ
ผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ และโรงเรียนราชประชาสมาสัย 
ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน ๑,๐๐๐ คน โดยแบ่งเป็น ๕ รุ่น ๆ ละ ๒๐๐ คน เริ่ม
ด าเนินการรุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ 
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และรุ่นที่ ๕ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ คือ การให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เขียนเรียงความ
บอกเล่าความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
โดยจะมีการคัดเลือกผลงานจากนักเรียนจากทั้ง ๒ โรงเรียน เพ่ือรับถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด สมาชิก
วุฒิสภา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ส าหรับการต่อยอดโครงการนี้ ได้มีหนังสือแจ้งไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้บรรจุเส้นทางตามโครงการพระราชด าริเหล่านี้ให้เป็นสถานที่ทัศนศึกษา
ของนักเรียนและเยาวชนตอ่ไปทั้งโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ และเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ซึ่งมีพิธีปิดโครงการ ได้มีการผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการมารับแนวทางไปต่อยอดในการส่งเสริมให้
นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศได้มีการจัดโครงการทัศนศึกษาในโครงการพระราชด าริที่มีอยู่ทั่วประเทศ
ทุกจังหวัด เพื่อให้มีกิจกรรมต่อเนื่องต่อไป  



๑๒ 
 
 นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร กรรมการ กล่าวว่า ขอชื่นชมการด าเนินโครงการนี้เปน็อย่างยิ่ง เพราะว่า
การน าเด็กและเยาวชนที่อยู่ในจังหวัดของตนเองมาศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดและ
โครงการพระราชด าริและเป็นตัวอย่างที่ควรมีการถ่ายทอดไปยังจังหวัดอื่น ๆ ด้วย ซึ่งทุกจังหวัดต้องมีแหล่ง
ประวัติศาสตร์ท่ีมีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงขอให้มีการประชาสัมพันธ์ออกไปโดยมีจังหวัด
สมุทรปราการเป็นต้นแบบ หากสามารถจัดท าโครงการนี้ได้อย่างต่อเนื่องและขยายเป็นวงกว้าง จะเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกด้วย  
 หม่อมหลวงสกุล มาลากุล กรรมการ กล่าวว่า ส าหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารใินพ้ืนที่จังหวดัสมทุรปราการ ซึ่งได้รับการสนับสนนุจากองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และจะด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๑๒ รุ่น โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนในพ้ืนที่ ๖ อ าเภอ ๆ ละ ๒ รุ่น  
 พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวถึงเรื่องการส่งเสริมท่องเที่ยว เห็นว่า
จังหวัดสมุทรปราการมีสิ่งที่เป็น Soft Power จ านวนมากที่สามารถส่งเสริมขึ้นมาควบคู่ไปกับสถานที่ต่าง ๆ 
ได้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายก อบจ. เทศบาล และอบต. ทุกแห่งช่วยกันผลักดันและส่งเสริมให้คน
มาท่องเที่ยวที่จังหวัดสมุทรปราการ ต้องมีวิสัยทัศน์ มีแนวคิด และต้องด าเนินการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม 
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวสรุปว่า ในการจัดกิจกรรมสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในเรื่องส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ๑) เรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า ในฐานะที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นพ้ืนที่ปลายน้ าที่จะต้องมีส่วนร่วมในการระบายน้ าลงสู่
ทะเล ซึ่งจากข้อมูลเห็นว่าจังหวัดสมุทรปราการได้เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ าเหนือและ
ปริมาณน้ าฝนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ๒) เรื่องการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งมี
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ให้ความสนใจขอรับการสนับสนุนโดย
งบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสามารถที่จะเติมเต็มความต้องการหรือศักยภาพ
ของประชาชนผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี วุฒิสภาเองก็ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ โดยคณะกรรมาธิการ
การพลังงาน วุฒิสภา ได้เชิญกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมพูดคุยถึงแนวทางการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการรายย่อยว่าจะเข้าถึงกองทุนนี้ได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้มีศักยภาพในการผลิต
หรือว่าลดต้นทุนการผลิตได้ และ ๓) เรื่องยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวตามรอยพระราชด าริ ซึ่งวุฒิสภา โดย
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ  
จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองได้ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์  และรู้สึกยินดีที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจะได้สานต่อโครงการนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป 
และในโอกาสนี้ ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  



๑๓ 
 
 จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมการจัดแสดงและจ าหน่ายผลิ ตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด
สมุทรปราการ ณ บริเวณชั้น ๑ ลานอเนกประสงค์ อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยและหอชมเมืองสมุทรปราการ 
โดยนายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ได้รับฟังความคิดเห็นและกล่าวทักทายประชาชน
จาก ๖ อ าเภอในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยสรุปได้ว่า การลงพ้ืนที่พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรปราการ ท าให้ได้รับทราบข้อมูลส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การระบายน้ าและการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับมือน้ าเหนือที่มีจังหวัดสมุทรปราการเป็นทางผ่านในการระบายน้ าลงทะเล ซึ่งทราบว่า
ทางจังหวัดได้เตรียมการณ์ไว้อย่างสมบูรณ์แล้วและสามารถจะช่วยเหลือประชาชนไม่ให้ประสบกับอุทกภัย
เหมือนปีที่ผ่านมาได้ นอกจากนี้ ยังได้ติดตามประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวตามรอย
พระราชด าริของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีโครงการหนึ่งที่เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และสมาชิกวุฒิสภา โดยการน าเด็กและผู้ปกครองไปท่องเที่ยว
ตามรอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวผสมผสานกับ
การได้เรียนรู้คุณประโยชน์ของโครงการพระราชด าริต่าง ๆ และมุ่งให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นต้นแบบ
เพ่ือให้จังหวัดอื่น ๆ ได้น าไปเป็นแบบอย่าง นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นยอดขาย และ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ค้ารายอื่น ๆ ได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 ส าหรับประเด็นความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้น าเสนอในครั้งน้ี  
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ” (ตามแนบ) 

 - เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
กลาง น าโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิกวุฒสิภา ลงพื้นที่ติดตาม
โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าปากคลอง คลองบางนางเกรง ต าบลบางด้วน อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ นายก าจัด สีค า หัวหน้า
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ บรรยายสรุป 
 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าปากคลอง คลองบางนางเกรง เป็นจุดรองรับน้ าในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลบางเมืองและเทศบาลต าบลส าโรงเหนือจากคลองขุดสายย่อยต่าง ๆ ก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ า
เจ้าพระยา ซึ่งปัจจุบันได้มีการติดตั้งระบบแบบครบวงจรทั้งประตูระบายน้ าปกติ เครื่องสูบน้ า เครื่องคัดแยก
วัชพืชและขยะ พร้อมระบบสังเกตการณ์จากกล้องวงจรปิด มาตรวัดระดับน้ าและหอส าหรับเจ้าหน้าที่  
 คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวชื่นชมโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าเป็นโครงการที่ดีและเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
กลาง น าโดย นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานกรรมการฯ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่
ติดตามโครงการระบายน้ า ณ สถานีสูบน้ าสุวรรณภูมิ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัด
สมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ นายสมเดช 



๑๔ 
 
ศรีวิเชียร ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร และนายวิรวัฒน์ ผสมทรัพย์ หัวหน้าฝ่าย
จัดสรรน้ าและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลหารพิจิตร เป็นผู้น าเสนอและบรรยายข้อมูลสรุป 
 โครงการระบายน้ าบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาการระบายน้ าในพ้ืนที่
โดยรอบของสนามบินสุวรรณภูมิและเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนล่างฝั่ง
ตะวันออกอย่างเป็นระบบทั้งลุ่มน้ า ด้วยการก่อสร้างคลองระบายน้ าสายใหม่ พร้อมสถานีสูบน้ า และอาคาร
ประกอบที่ท าหน้าที่ระบายน้ าจากคลองส าโรง และน้ าหลากบริเวณด้านเหนือคลองส าโรง และสูบระบายน้ า
ออกสู่ทะเล โดยมีการบริหารจัดการร่วมกับระบบโทรมาตรอุทกวิทยาที่ติดตั้งขึ้นเพ่ือติดตามเฝ้าระวัง
สถานการณ์น้ าหลาก เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ าของโครงการ  
 จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้เยี่ยมชมสะพานน้ ายกระดับและอาคารทิ้งน้ า ซึ่งท าหน้าที่รับน้ าจาก
สถานีสูบน้ าข้ามคลองชายทะเลและถนนสุขุมวิท เพื่อระบายออกสู่ทะเลโดยตรง โดยสะพานน้ ายกระดับเปน็
โครงการที่สร้างขึ้นมาจากแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง ซึ่ง
สะพานน้ ายกระดับนี้สามารถลดพ้ืนที่น้ าท่วมได้ถึง ๑๔๐ ตารางกิโลเมตร ลดความเสียหายจากปัญหาน้ า
ท่วมขัง ปัญหาน้ าหลากและอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และวัฒนธรรมรวมถึงระบบนิเวศของจังหวัดสมุทรปราการ 

๘. วิธีการประเมินผล 

             สังเกต       สอบถาม            ใช้เครื่องมือสื่อสาร  

สัมภาษณ ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบส ารวจความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบส ารวจฯ กลับคืน จ านวน ๖๐ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 

ชาย ๔๖ 
หญิง ๕๔ 
รวม ๑๐๐ 

 ๒. อายุ    

อาย ุ ร้อยละ (%) 
น้อยกวา่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี

- 
๖ 

๑๐ 



๑๕ 
 

อาย ุ ร้อยละ (%) 
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

๑๒ 
๔๐ 
๓๒ 

 ๓. ระดับการศึกษา    
ระดับการศกึษา ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศกึษา 

- 
 ๑๒ 

มัธยมศกึษา ๓๒ 
อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า ๒ 
ปริญญาตร ี ๓๐ 
สูงกว่าปรญิญาตรี ๒๔ 

 ๔. อาชีพหลัก 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

๖ 
๑๘ 
๑๘ 
๓๘ 
๒๐ 

 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

วิทยุ/โทรทศัน ์
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสอืพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านันฯ 
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
อื่น ๆ 

๖๒ 
๔๒ 
๔๐ 
๖๖ 
- 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 
ผูต้อบแบบสอบถาม ร้อยละ ๗๐.๒ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒสิภาพบประชาชนโดยรวมอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน 
ระดับมาก มีจ านวนทั้งหมด ๕ ประเด็น ได้แก่  

๑. ร้อยละ ๗๙.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



๑๖ 
 

๒. ร้อยละ ๗๖.๘ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนชีวิต 
๓. ร้อยละ ๗๐ รับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
๔. ร้อยละ ๖๘.๘ ได้รับความรู้จากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

การแก้ไขปัญหาในการด าเนิน 
๕. ร้อยละ ๖๘.๘ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส่วนอีก ๑ ประเด็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  
๑. ร้อยละ ๖๓.๖ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด 

๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๑๐๐ คน 
 - จ านวนผู้เขา้ร่วม ๑๕๐ คน  
 - แบ่งออกเปน็  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน  

ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๕๐ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
พลังงานจังหวัด หัวหน้าส านักงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ โครงการชลประทานชลหารพิจิตร นายอ าเภอ และ
ส่วนราชการในพ้ืนที่  
 ๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนประชาชน 
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ ส านกังานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจันทบุรี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) หนังสือพิมพ์ ได้แก่ 
ส านักข่าวปากน้ าโพสต์ ฯลฯ 
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้
รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา พร้อมทั้ง
ได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการด าเนินงานของจังหวัดสมุทรปราการ และร่วมแสดงความ
คิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
 
 



๑๗ 
 
 ๙.๓ เชิงเวลา 
                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม 
                  
                     อื่น ๆ .................................... 

  ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          
 
๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี)  
 

************************* 

 

 

 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๘ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ณ อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยและหอชมเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

----------------------- 
ช่วงเชา้ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณชัน้ ๒๓ อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยและหอชมเมืองสมุทรปราการ 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

   
 

   
  

    
  

   
 

   



๑๙ 
 

   
  

   
 

   
  

   
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 
ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา ณ โครงการก่อสรา้งประตรูะบายน้ าปากคลอง คลองบางนางเกรง ต าบล
บางด้วน อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวัดสมุทรปราการ 
 

   
 

   
  

    
  

   
 

   
  

   
  



๒๑ 
 
ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ สถานีสบูน้ าสวุรรณภูมิ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร 
จังหวดัสมุทรปราการ 
 

   
 

   
  

    
  

   
 

   
  

   
 


